

Tôi là FUMIO học sinh năm 1 tại trường Trung Học Phổ Thông Nishio Higashi .

Khi tôi học lớp 6 trường tiểu học, bố tôi đã làm việc tại Nhật được khoảng 5 năm. Rồi có một ngày đột nhiên bố tôi hỏi “ nước Úc hay nước Nhật con muốn bên nào?”, vì tôi đã từng xem Anime vào thời điểm đó, do vậy tôi đã chọn Nhật Bản. Tôi đã học tiếng khoảng 3 tháng trước khi đến Nhật. Khi đến tôi đã nghĩ rằng “ Nhật Bản cũng không khác nhiều so với Việt Nam nhi “

Sau đó tôi đã từ Việt nam đến Nhật Bản vào ngày 14 tháng 11 năm 2018. Lúc đó tôi là học sinh năm nhất THCS, tôi đã đi học tiếng Nhật tại lớp tiếng Nhật sơ cấp khoảng 3 tháng, rồi kết thúc ở đó tôi đã bắt đầu học chính thức tại trường THCS Heisaka từ năm thứ 2 của THCS. Tại trường cấp 2 Heisaka, việc hoạt động câu lạc bộ và học tập rất khó khăn. Hoạt động câu lạc bộ tôi đã vào ban đá bóng, nhưng tập luyện thật sự đã rất vất vả. Vì các bạn rất giỏi, nên tôi đã dốc hết sức để theo kịp được. Tôi rất thích xem đá bóng, nhưng ở Việt Nam thì tôi chỉ đá bóng cho vui. Khi học năm thứ 2 cấp 2 các anh chị trong hội đá bóng đã rất tốt bụng, nên tôi đã tiếp tục học được. Việc học đối với tôi rất khó vì có quá nhiều chữ kanji trong mọi môn học, đặc biệt môn Văn tôi không biết trong đó nói gì. Cả môn Tiếng Anh cũng vậy tôi không hiểu câu hỏi, và đã hơi buồn với 85 điểm. Tôi đã cố gắng hết sức để giải các bài luyện tập các câu hỏi mà tôi nhận được ở trường , và cố gắng nhớ tất cả đáp án bài luyện tập các câu hỏi của môn Ngữ Văn. Về môn khoa học và địa lý xã hội tôi đã làm đi làm lại rất nhiều lần câu hỏi của luyện tập các các câu hỏi. Trong bài kiểm tra định kỳ lần thứ 2 tại trường THCS Heisaka, tôi đạt 92 điểm môn Tiếng Anh. Tôi chỉ mắc lỗi trong 1 câu hỏi . Vì tôi đã cố gắng học, nên tôi đã tiến bộ nhanh chóng. Tôi bắt đầu đến trường học thêm Sanaru từ năm 3 THCS, tôi học trường luyện thi đó hầu như mỗi ngày, vì vậy tôi quyết định nhắm đến mục tiêu thi vào trường THPT Nishio Higashi.

Tôi đã cố gắng đến bây giờ là bởi vì không muốn thua bất kỳ một ai cả. Tôi muốn chứng minh cho các bạn người Nhật biết là “ Tôi là người Việt Nam, nhưng tôi sẽ không thua người Nhật ” . Tương lai tôi vẫn chưa biết thế nào, nhưng tôi nghĩ muốn đi học ở trường đại học Nagoya. Từ năm 2 năm sau tôi muốn chọn vật lý trong khoa học. Trường cấp 3 có rất nhiều bạn bè, tôi rất vui. Kể cả bài kiểm tra định kỳ Tiếng Anh (コミュニケーション 英語) tôi xếp thứ nhất của khối, (英語表現) đứng thứ 2 toàn khối. Tổng 9 môn học tôi xếp thứ 16 toàn khối 1.

Tôi muốn nói với tất cả các em học sinh THCS rằng “ HÃY CỐ GẮNG LÊN “ và với các e tiểu học thì “ CÁC EM HÃY KẾT BẠN THẬT NHIỀU “ . Xin cảm ơn.